



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'ภท.' วุ่นทั้งพรรคอ้างผู้บริหารใหญ่กว้านซื้อกระท่อม	ไทยโพสต์
2. สหกรณ์เดินหน้าหาช่องทางตลาดกระจายสินค้า จับมือกระทรวงพาณิชย์ ขับ...	ไทยโพสต์
3. ชง 1.6 หมื่นล้านอุ้มสวนยาง	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
4. ปศุสัตว์บุรีรัมย์ตีวงเครือข่ายเลี้ยงกระบือ หนุนอนุรักษ์-พัฒนากระบือพื้นเมืองไทย... แนวหน้า	ไทยโพสต์
5. คอลัมน์: ข้าวย่อยภูมิภาค: น้ำท่วมไล่เดือนผูกชาวบ้านแห่จับขาย	ไทยโพสต์
6. ปั่นผู้ประกอบการ "เกษตร-ประมง"	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
7. หอการค้าแจงผลบวก ไม่กังวลบาทอ่อน	มติชน
8. สำนักงานชลประทานที่ 8 เดินหน้าปรับปรุงคลองโคกแฝก	แนวหน้า
9. เตือนหมูเถื่อนป่วนไทย	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10. หวั่นเงินบาทอ่อนกระทบเอสเอ็มอี	ข่าวสด

'ภท.' วุ่นทั้งพรรค อ้างผู้บริหารใหญ่ กว่านชื้อกระท่อม

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันศุกร์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวประชาชนหลายรายแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงรายหนึ่ง อายุประมาณ 40 ปี อ้างตนเองเป็นเจ้าของที่รัฐ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลอกหลวงรับซื้อต้นกระท่อมเพื่อส่งให้รัฐมนตรีในรัฐบาล ทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ขอเรียนว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการหลอกหลวงประชาชน ขออย่าหลงเชื่อ โดยยืนยันว่าทั้ง 2 รัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการกระทำดังกล่าว ขอให้ประชาชนระมัดระวัง อย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินได้

“รัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านไม่มีนโยบายหรือสั่งการให้ใครไปรับซื้อต้นกระท่อมเช่นเดียวกับรัฐบาลก็ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือข้าราชการออกไปรวบรวมพืชกระท่อมในจำนวนมากเพื่อการส่งออก หรือการอุตสาหกรรม โดย

การปลูก ค้าขาย หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพืชกระท่อมนั้น เป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถทำได้ภายใต้กรอบกฎหมาย ซึ่งภาครัฐพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก แต่ให้พึงระวังกลุ่มผู้ฉวยโอกาสอ้างตนเป็นเจ้าของที่รัฐหลอกหลวงเกษตรกรด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งระบาดอย่างแพร่หลายในเวลานี้” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ช่วงเวลานี้พืชเศรษฐกิจหลายชนิดกำลังได้รับความสนใจ ส่งผลให้เกิดการฉวยโอกาสของกลุ่มมิจฉาชีพ เช่นไม่นานมานี้มีการส่งผลข้อมูลในโลกออนไลน์ ว่าใครที่สนใจปลูกกระท่อมสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,500-5,000 บาท/ไร่ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันแล้วว่าไม่มีนโยบายเช่นนั้น

“นอกจากนี้ยังพบปัญหาระหว่างนายทุนกับเกษตรกร ที่มีข้อตกลงในการทำสัญญาปลูกพืชกระท่อม โดยเป็นการหลอกให้เกษตรกรปลูกเพื่อนำส่งบริษัทเอกชน แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าต้นกล้า แต่ไม่มีการรับซื้อผลผลิตจริง ดังนั้นขอให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน สำหรับเกษตรกรที่สนใจลงทุนปลูกต้นกระท่อม ขอให้มีการวางแผนเพื่อตัดสินใจในการปลูกอย่างรอบคอบ” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

สหกรณ์เดินหน้าหาช่องทางตลาดกระจายสินค้า จับมือกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อน"เกษตรคอมเมิร์ซ บนโลกออนไลน์"

พิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อขับเคลื่อน "เกษตรคอมเมิร์ซ" บนโลกออนไลน์ ภายใต้ธีม "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทศพล ทั้งสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานร่วม ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน สร้างโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด และสร้างเสถียรภาพทางการค้าให้กับสินค้าเกษตรในระยะยาว บนแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com และ Phenixbox.com และอีก 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Freshket.com และแอปพลิเคชัน Maknet

การเปิดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2564) มีสหกรณ์



เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลาง 28 แห่ง วางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 90 รายการ มูลค่าการซื้อขายกว่า 82 ล้านบาทและผลการดำเนินงานในระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2565) มีสหกรณ์เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลาง 60 แห่ง วางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 140 รายการ "การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ ซึ่งวันนี้มาร่วมกิจกรรม จำนวน 19 สหกรณ์ จากกลุ่มสินค้าข้าว โคเนื้อ ไก่ชน ผัก ผลไม้ กุ้ง ประมง และปศุสัตว์ จะได้พบปะกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีอำนาจซื้อในปริมาณมากขึ้น เพิ่มโอกาสด้านการตลาดให้หลากหลายขึ้น นำมา



ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดต่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วย" นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ทั้งการร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าบน 4 แพลตฟอร์มใหญ่ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการตลาดได้มากกว่า 10 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในการเจรจาการค้าได้แก่ ข้าว นม และเนื้อ จากนั้นช่วงเดือนตุลาคม 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าเพิ่มเติม โดยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศมากขึ้น

นางสาวลักขณาวรรณ มโนชมพู ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง หนึ่งในสหกรณ์ที่ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาร่วมงาน ภายใต้แบรนด์สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตรเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาจำหน่ายและหาช่องทางการตลาดเพิ่ม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์สายน้ำแร่ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิดี หอมคายพันธุ์พระราชทานโดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกในบริเวณพื้นที่สายน้ำแร่ แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ โดยสหกรณ์ฯจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยปีละ 30-40 ตัน สมราคาตันละ 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวลิ้นปี่ตอง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ105 และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาจำหน่ายและเจรจาหาคู่ค้าทางธุรกิจในครั้งนี้ด้วย

"วันนี้เราอยากชูข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สายน้ำแร่ และกำลังจะเป็นข้าวจีไออีกด้วย อันที่จริงข้าวตัวนี้เราวางขายทั่วไปอยู่แล้วในห้างโมเดิร์นเทรดเช่นท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่การค้าขายทางออนไลน์เราเพิ่งเริ่ม ราคาอาจสูงกว่าข้าวทั่วไป เพราะเป็นข้าวอินทรีย์ และปลูกในพื้นที่สายน้ำแร่ ในงานเกษตรคอมเมิร์ซ เราได้มีการเจรจาทำเอ็มโอยูไว้กับ 3 บริษัท ซึ่งเป็นผู้ส่งออก จากนั้นไปก็จะกลับไปดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ต่อไปจะได้ตั้งหน้าตั้งตาผลิตอย่างเดียว ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ทางสหกรณ์ฯห้างฉัตรมาร่วมในงานครั้งนี้"ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด กล่าวอย่างภูมิใจ

ด้านนายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า งานเกษตรคอมเมิร์ซครั้งนี้มี 2 สหกรณ์ ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมคือสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปรางค์ชัย จำกัด โดยได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ มาจำหน่ายและร่วมเจรจาทางธุรกิจกับผู้ประกอบการด้วย ซึ่งปกติข้าวหอมทุ่งสัมฤทธิ์นั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอยู่แล้ว เพราะมีวางจำหน่ายทั่วไป ทั้งในซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์และห้างโมเดิร์นเทรด แต่การจำหน่ายทางออนไลน์โดยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ผ่านมายังมียอดขายน้อย ดังนั้น งานนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

"การขายทางออนไลน์เป็นอีกช่องทางการตลาดในธุรกิจสหกรณ์ เพราะเราจะได้ทราบว่า มีตลาดแน่นอนที่ไหนบ้างเพื่อวางแผนการผลิต ตอนนี้เราก็ได้มีการแนะนำ มีการจัดอบรมให้กับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เขารู้จักการขายทาง

ออนไลน์ สหกรณ์ส่วนหนึ่งที่มีความพร้อมได้ทำมาก่อนแล้ว เราก็เข้าไปส่งเสริมต่อยอด พืชเศรษฐกิจของโคราซ นอกจากนี้ข้าวก็มีมันสำปะหลังและข้าวโพด" สกจ.นครราชสีมากล่าว

อย่างไรก็ตาม"เกษตรคอมเมิร์ซ บนโลกออนไลน์" ภายใต้ชื่อ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญตามนโยบายรัฐบาล "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก โดยคณะกรรมการร่วมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน 4 ด้านหลัก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ได้แก่ 1. ด้านข้อมูล 2.ด้านแพลตฟอร์มกลาง 3. ด้านการกำหนดคุณภาพ มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับ และ 4. ด้านการพัฒนาคน และผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดที่มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ และได้ร่วมกันผลักดันงานในแต่ละด้าน

ชง 1.6หมื่นล้านอุ้มสวนยาง

นายฉกรรจ์ ตรีกรวิวิท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกยางพาราให้เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัจจัยลบผู้ซื้อยางพาราทั้งออร์เดอร์ซื้อล่วงหน้ายางพาราจากไทย เพราะความต้องการตลาดปลายทางลดลง จากปัจจัยขอลดขายรถยนต์ทั่วโลก โดยเฉพาะในจีน เดือนพ.ค.2565 ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กยท.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอบ 1.6 หมื่นล้านบาท ทำโครงการประกันรายได้เกษตรกร เฟส 4 ระยะเวลา 6 เดือน หลังราคายางพารา ลดลง 23% จากปลายไตรมาส 2 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2565 โดยยางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ราคา 48.58 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) น้ำยางสด ราคา 45.50 บาท/ก.ก. ลดลงจากราคา 59.78 บาท/ก.ก.

เกณฑ์การชดเชยยางพาราต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป ชดเชยให้รายละเอียดไม่เกิน 25 ไร่ ระยะเวลา 6 เดือน ราคาขางแผ่นดิบคุณภาพดีประกันที่ราคา 60 บาท/ก.ก. น้ำยางสด ราคา 57 บาท/ก.ก. ขางก้อนถ้วย 50% ราคา 23 บาท/ก.ก. แบ่งรายได้เจ้าของสวนและคนกรีด 60% ต่อ 40%

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ตีวงเครือข่ายเลี้ยงกระบือ หนุนอนุรักษ์-พัฒนากระบือพื้นเมืองไทย ใช้ประโยชน์-สร้างรายได้สู่ตลาดสากล

นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือ จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่อง “โอกาสทางธุรกิจของการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากกระบือพื้นเมืองไทย สู่ตลาดสากล” โดยมี นายไกรรัชชัญญ์ อรรถวิสัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำอำเภอทั้ง 23 อำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือ จังหวัดบุรีรัมย์ และเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 122 ราย ที่ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดบุรีรัมย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ จากกระบือสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่อง “โอกาสทางธุรกิจของการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากกระบือพื้นเมืองไทย สู่ตลาดสากล”

นายสัตวแพทย์อภิชาติกล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดบุรีรัมย์ จะได้รับความรู้ และแนวทางการพัฒนาการผลิตกระบือ ทั้งในด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาสู่ตลาดสากล

ซึ่งในปัจจุบัน จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 27,617 รายมากที่สุด เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ และมีประชากรกระบือ มากที่สุดในประเทศ มีจำนวน 158,208 ตัว ในจำนวนนี้เป็นแม่พันธุ์กระบือ 49,072 ตัว และเป็นกระบือเพศเมียแรกเกิดถึงกระบือสาว จำนวน 65,811 ตัว ซึ่งกระบือเหล่านี้ จะเป็นแม่ฐานในการผลิตลูกกระบือ คุณภาพในอนาคตต่อไป

ข่าวย่อย ภูมิภาค

น้ำท่วมใต้เดือนผุดชาวบ้านแห่จับชาย

ศรีสะเกษ ● วันที่ 23 ก.ย.65 ที่ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ หลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในหลายหมู่บ้านสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง แต่มีชาวบ้านหลายคนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพาลูกหลานไปจับไส้เดือนที่อพยพหนีน้ำได้ดินขึ้นมาบริเวณริมลำห้วยทับทัน ส่งขายให้พ่อค้าสร้างรายได้วันละหลายร้อยบาท ครอบครัวไหนมีสมาชิกเยอะจับได้เป็นร้อยกิโล ได้ถึงหลักพันบาทต่อวันกันเลยทีเดียว นางรำไพ วงษา อายุ 57 ปี บอกว่าฝนตกหนักมาหลายสัปดาห์ไส้เดือนจึงอพยพหนีน้ำขึ้นมาบนพื้นดิน ชาวบ้านจึงพากันออกมาจับไปขาย โดยตนและลูกหลานจับได้นับล้านตัว วันหนึ่งจับได้วันละ 30-40 กก. บางครอบครัวมีคนเยอะจับได้วันละ 90-100 กก. ได้ราคา กก.ละ 15-20 บาท ทำให้มีรายได้งามวันละ 500-1,000 กว่าบาท

ปันผู้ประกอบการ "เกษตร-ประมง"

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีวศึกษาเกษตรและวิทยาลัยประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวะเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาทุกประเภท ดังนั้น โครงการอบรมฯนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมกันทำให้การพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการก้าวหน้าของจังหวัดและของประเทศ อย่างไรก็ตาม ความเจริญก้าวหน้าก็มาพร้อมกับปัญหาและความผันผวนของสังคมในทุกๆด้าน ทุกๆมิติ เพราะฉะนั้นการพัฒนาค้นจึงต้องประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วย ซึ่งความจำเป็นของการเรียนทุกวันนี้คือการเรียนแบบSTEM คือScient-Technology-Engineer-Math และเราก็จะใส่ตัว A คั่นระหว่าง E กับ M เป็นSTEAM ซึ่งตัว A หมายถึงArt of Life ซึ่งหมายถึง ศิลปวัฒนธรรม งามเหง้า ประเพณี และเสน่ห์ที่ดึงดูดของไทยไว้

"การอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการพลิกโฉมการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อสถานศึกษาในการพัฒนา กำลังคนให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง อยากให้นำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่และพัฒนาเทคนิคในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการเกษตรของสถานศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาและยังได้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับสถานศึกษา อีกทั้งยังสามารถขยายผลสู่ชุมชน เกษตรกร รวมถึงประชาชนที่สนใจ" รมช.ศึกษาธิการกล่าว.

หอค้าแจงผลบวก ไม่กังวลบาทอ่อน

ส่งออก-ลงทุน-ท่องเที่ยว ไกยอ้ออานิสงส์'ค่าเงิน' เนะจัดทัพรับ'ต่างชาติ' 'ธอส.'ตรึงคบ.ถึงสิ้นปี

หอการค้าฯชี้'บาทอ่อน'ส่งผลดีมากกว่าเสีย เกษตร-ส่งออก-ท่องเที่ยวรับอานิสงส์ เบงก์ ซีไอเอ็มบีฯประเมินไตรมาส 4 เศรษฐกิจไทย ชยับใกล้ช่วงก่อนโควิด แต่ธุรกิจฟื้นแบบ กระจุกตัว (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

บาทอ่อน

บาทอ่อนไม่เสียเปรียบแข่งขัน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่เงินบาทอ่อนค่าเกินกว่า 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ สะท้อนว่ามีเงินทุนไหลออก แต่เป็นการไหลออกจากการลงทุน ถือเป็นเรื่องปกติ ขณะเดียวกัน ความต่างจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐยังดึงดูดเม็ดเงินจากประเทศต่างๆ ไหลเข้าสหรัฐ ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินบาทที่อ่อนค่าลงนี้ยังถือว่าไม่อ่อนเกินไปหากเทียบกับหลายประเทศ และไทยไม่ได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันเท่าไรนัก เพราะประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่เงินอ่อนค่าลงเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพราะมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปี โดยคาดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไปถึงประมาณ 4.5% ซึ่งจะกดดันให้ค่าเงินของประเทศต่างๆ อ่อนค่าลงอีกรวมถึงไทยด้วย

“บ้านเรายังมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เหลืออีก 2 ครั้งเช่นกัน คือในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน คาดว่าจะมีการขยับดอกเบี้ยขึ้นประมาณ 0.5%แน่นอนว่าภาคเอกชนและประชาชนจะต้องปรับตัว ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เองก็สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือควบคุมไม่ให้บาทอ่อนจนเกินไป เชื่อว่าปลายไตรมาสที่ 4 ค่าเงินบาทจะเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ในกรอบ 36.5-37.0 บาท” นายสนั่นกล่าว

'บาทอ่อน'เป็นบวกมากกว่าลบ

นายสนั่นกล่าวว่า ค่าเงินบาทขณะนี้เคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาด เชื่อว่า ธปท.จะดูแลอย่างใกล้ชิดและมีแนวทางรับมือที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการนำเข้าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้น ภาคเอกชนต้องหาวิธีบริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ในขณะที่ราคาน้ำมันทรงตัวประมาณ 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถือว่าไม่สร้างแรงกดดันมากนัก ทั้งนี้ ภาคเอกชนมองว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสมในระยะปานกลางควรอยู่ในระดับ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่ดีต่อการส่งออก และไม่ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าเพิ่มมากเกินไป แต่สิ่งที่

สำคัญที่สุดคือการรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน ไม่ให้มีความผันผวน

“แม้ค่าเงินบาทอ่อนจะกระทบต่อภาคการนำเข้า แต่กลับเป็นโอกาสดีของไทยในเรื่องการลงทุนจากต่างชาติ ในขณะเดียวกัน ภาคการส่งออก ภาคเกษตร และภาคการท่องเที่ยวจะได้รับอานิสงส์ด้วย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่หนีอากาศหนาวมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในช่วงปลายปีรัฐบาลจีนอาจจะเริ่มผ่อนคลายนให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้มากขึ้น เชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งปีน่าจะถึง 10 ล้านคนหรืออาจมากถึง 12 ล้านคน เงินบาทอ่อนโดยสุทธิแล้วจะยังเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย” นายสนั่นกล่าว

เนะเร่งพร้อมรับต่างชาติเที่ยว

นายสนั่นกล่าวด้วยว่า ไทยต้องเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาแรงงานในภาคท่องเที่ยวและโรงแรมรวมถึงสายการบินลดลงไปมาก ขณะที่ภาครัฐควรมีนโยบายในการเปิดประเทศที่ชัดเจน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของสายการบินแห่งชาติและสายการบินเอกชนอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนั้น การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศก็เป็นสิ่งต้องเร่งดำเนินการเพื่อแข่งขันกับเวียดนามที่กำลังได้รับความนิยมของต่างชาติอย่างมาก ดังนั้น ไทยต้องมีนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนของต่างชาติ เพื่อเป็นปัจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 1 ล้านคน จะทำให้มีเงินหมุนเวียนจากการใช้จ่ายใช้สอยประมาณ 5-6 แสนล้านบาทต่อปี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณ 2-3%

“ที่ผ่านมาภาคธุรกิจเผชิญกับต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้น อาทิ ราคาพลังงาน วัตถุดิบ

ค่าจ้างแรงงาน รวมไปถึงปัญหาเงินเฟ้อ ช่วงเวลาต่อจากนี้อาจจะต้องเตรียมใจรับกับวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นเพิ่มเติม แต่ก็เชื่อว่าช่วงระยะเวลาการขึ้นดอกเบี้ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศพร้อมแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางธุรกิจต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเรื่องสภาพคล่อง ดังนั้น หอการค้าไทยจะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้กลุ่มเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนมากขึ้น” นายสนั่นกล่าว

6ปัจจัยเสี่ยงจุดตกไตรมาส4

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า สำนักวิจัยปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 เป็น 3.2% จาก 3.1% โดยคาดว่าไตรมาส 3 และ 4 จะฟื้นตัวต่อเนื่องที่ราว 4% จากปีก่อน ขณะที่ในปี 2566 คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตปี 3.4% ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงจากปัญหาเงินเฟ้อสูงและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลางประเทศต่างๆ โดยไตรมาส 4 มี 6 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจุดให้การเติบโตต่ำกว่าคาด ได้แก่ 1.เศรษฐกิจไทยฟื้นไม่ทั่วถึง 2.เงินเฟ้อลดลงช้า 3.เสียโอกาสการลงทุน 4.วิกฤตพลังงานในยุโรป 5.สหรัฐเร่งขึ้นดอกเบี้ย และ 6.เงินหยวนอ่อนค่า เนื่องจากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐและจีนจะกว้างขึ้น เพราะสหรัฐกำลังขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง ส่วนทางกับจีนที่มีโอกาสลดดอกเบี้ยเพื่อฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อเงินเฟ้อของจีนยังมีผลให้เงินหยวนอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐได้อีก ส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินบาทที่มีความเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับเงินหยวนอย่างใกล้ชิดอ่อนค่าตามได้

“เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 แม้ใกล้จะฟื้นตัวเท่าช่วงก่อนโควิด แต่ขาดการกระจายตัวและอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ มีเพียงกลุ่มท่องเที่ยวฟื้นได้เร็ว ส่วนปัญหาเงินเฟ้อยังรุนแรงต่อ เพราะแม้เงินเฟ้อจะลดลงแต่ราคาสินค้าและบริการหลากหลายหมวดเริ่มขยับขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตต้นทุนต่อไปไม่ไหว ด้านการเมืองไทยอาจเห็นรัฐบาลยุบสภาช่วงไตรมาส 4 ถึงต้นปีหน้า มีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่เตรียมย้ายฐานมาไทยและการลงทุนภาครัฐโครงการใหม่อาจชะลอออกไปก่อนมีรัฐบาลใหม่” นายอมรเทพกล่าว

ไทยเสี่ยงต่ำเศรษฐกิจถดถอย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทยจัดงานสัมมนา ดอกเบี้ยขึ้น Recessino และการรับมือกับตลาดที่ผันผวน โดยนายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การปรับดอกเบี้ยของเฟดที่เร่งขึ้น 0.75% เป็นการปรับขึ้น 3 ครั้งติดต่อกันสู่ระดับ 3.00-3.25% ส่งผลให้อาจเกิดความกังวลภาวะถดถอยในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทย เนื่องจากปี 2564 การเติบโตทางเศรษฐกิจยังอยู่ระดับต่ำ และปีนี้เป็นที่ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากฐานที่ต่ำมาก จึงมีโอกาสน้อยที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น กรณีอินเดียอาจไม่มีโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพราะเศรษฐกิจปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวต่ำเช่นเดียวกับไทย เป็นต้น

นายกอบสิทธิ์กล่าวว่า เมื่อเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายส่งผลให้ความต่างระหว่างดอกเบี้ยไทยและสหรัฐกว้างขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาทำให้เงินบาทอ่อนค่าลง ขณะที่แนวโน้มค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้าคาดว่าเงินเหรียญสหรัฐอาจอ่อนค่าลง โดยภายใน 1 เดือนจะมีโอกาสเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 36.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และอาจทดสอบแนวต้านที่ 38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วงปลายปีนี้ ค่าเงินบาทอาจกลับมาแข็งค่าที่ระดับ 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวจะเข้ามาเสริมให้ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

ชี้ต่างชาติใช้เงินเที่ยวเท่าเดิม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทถือว่าส่งผลเชิงบวกกับภาคการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติแลกเงินได้มากขึ้น แม้ใช้เงินจำนวนเท่าเดิม แต่เป็นบวกในระยะสั้นๆ เท่านั้น และอาจไม่ได้ช่วยในแง่ของการตัดสินใจมาเที่ยวไทยมากนัก เพราะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่จะวางแผนการเดินทาง และเตรียมงบประมาณในการท่องเที่ยวไว้แล้ว อาทิ ตั้งงบไว้ที่ 1,000 เหรียญสหรัฐ ก็จะอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ หากสามารถแลกเงินได้มากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น หรือจะพำนักอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีด้วยเช่นกัน

“สำหรับคนไทยกับการออกเที่ยวต่างประเทศ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า คงต้องดูค่าเงินของประเทศปลายทางเป็นสำคัญ หากค่าเงินบาท

แข็งกว่า หมายถึงใช้เงินบาทน้อยลง อาทิ ญี่ปุ่นแต่ก่อนเคยใช้ 30 บาทแลก 100 เยน ตอนนี้ใช้ 25 บาท ก็แลกได้ 100 เยน แบบนี้อาจทำให้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังโควิดคนอยากเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ไม่ว่าอย่างไรก็ตัดสินใจไปอยู่ดี หากค่าเงินไม่ผันผวนมากนัก แต่จะให้ความสำคัญ เลือกไปประเทศที่มีข้อจำกัดในการเข้าประเทศน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย” นายยุทธศักดิ์กล่าว

ธอส.ยันขึ้นดอกเบี้ยถึงสิ้นปี

นายฉัตรชัย คิริโล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ยืนยันจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับลูกค้าจนถึงปลายปี 2565 เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล แม้จะทำให้ธนาคารรายได้หายไปกว่า 1,900 ล้านบาทก็ตาม สำหรับปี 2566 ธนาคารจะทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับตลาด โดยจะทยอยปรับตารางผ่อนในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2566 คาดว่าหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.25% ลูกค้าของธนาคารจะได้รับผลกระทบหลักพบน้อย แต่หากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.50% จะมีลูกค้าได้รับผลกระทบหลักพบน้อย นายฉัตรชัยกล่าวว่า เมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจะมี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.ลูกค้าใหม่ที่กู้ด้วยเงินน้อยลง เนื่องจากต้องเสียดอกเบี้ยมากขึ้น 2.ลูกค้าที่เป็นหนี้ที่ไม่ให้เกียรติได้ (เอ็นพีแอล) อยู่แล้ว และอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งอาจมีการระงับการผ่อนมากขึ้น และ 3.กลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่อาจจะมีการระงับการผ่อนชำระหนี้มากขึ้น เพราะเงินงวดไม่พอตัดต้นกับดอกเบี้ย

บะหมี่ชื้อลัตต์-นิสชินได้ขึ้นราคา

ร้อยตรีจรรยา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้กรมได้อนุมัติให้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก 2 ยี่ห้อคือ ชื้อลัตต์และนิสชิน ขึ้นราคาขายปลีกของมาตรฐานอีก 1 บาทต่อซอง จาก 6 บาทต่อซอง เป็น 7 บาทต่อซอง เท่ากับมาма ไวไว ยายำ ที่กรมอนุมัติไปก่อนหน้านี้อาเหตุที่ชื้อลัตต์และนิสชินได้รับอนุมัติช้ากว่ารายอื่น เนื่องจากเพิ่งทำเอกสารยื่นขอปรับราคาเข้ามา

“กรมได้ติดตามต้นทุนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง พบว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับสูง เพราะวัตถุดิบที่ใช้ผลิต อย่างแป้งสาลียังไม่ปรับตัวลดลง แต่ตามเงื่อนไข หาก

ต้นทุนปรับลดลง ผู้ผลิตต้องปรับราคาขายลงด้วย” นายจักรกลกล่าว

นายจักรกลกล่าวว่า จากสถานการณ์เงินบาทอ่อนค่าในขณะนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าที่มีการนำวัตถุดิบเข้ามา แต่ยังไม่มีการผลิตสินค้าเสนอขอปรับแต่อย่างใด

ปลื้มยอดจองรถอีวีทะลุ1.7หมื่นคัน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผย ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือบอร์ดอีวี เมื่อวันที่ 22 กันยายน ได้ติดตามความคืบหน้าด้านต่างๆ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผ่านเงินสนับสนุนรัฐบาลไม่เกิน 1.5 แสนบาทต่อคัน และมาตรการภาษี หรือแพคเกจอีวี พบว่าปัจจุบันมียอดจองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขอรับสิทธิดังกล่าว รวม 17,068 คัน นอกจากนี้ยังรับทราบแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 30@30 หรือผลิตอีวี 30% ภายในปี 2573 พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยปัจจุบันไทยมีจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2,572 หัวจ่าย จาก 869 สถานี และจะเร่งผลักดันให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค

“บอร์ดอีวียังเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ โดยเริ่มนำร่องจากรถตุ๊กตุ๊ก อีวี มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแนวทางการสนับสนุน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การติดตั้งสถานีชาร์จในคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัยให้ประชาชนได้รับทราบ” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

หนุนเติมเดือร์ชาร์จที่บ้าน

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า บอร์ดอีวียังรับทราบการกำหนดแนวทางการขอมิเตอร์ตัวที่ 2 สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงรับทราบการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานของกับผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบขั้นตอนที่ชัดเจนต่อไป พร้อมทั้งรับทราบการจัดทำมาตรฐานชิ้นส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนที่จำเป็นต่อการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งได้จัดทำมาตรฐานแล้วเสร็จ 123 เรื่อง

“นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในมาตรการต่างๆ เร่งกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดการสนับสนุนมาตรการแก่ประชาชนภายในเดือนตุลาคมนี้

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในอนาคต” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

เก็บตก'คนละครึ่ง'อีก2.46แสนสิทธิ

นายพรชัย ชูระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า วันที่ 23 กันยายน เป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ของโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ที่กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยเมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จแล้วทั้งสิ้น 246,809 ราย และยังคงมีสิทธิคงเหลืออีกประมาณ 2.84 ล้านราย จึงขอเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

นายพรชัยกล่าวว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการขนส่งสาธารณะในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม-31 ตุลาคม

สำนักงานชลประทานที่8เดินทางปรับปรุงคลองโคกแฝก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำโคกแฝก อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการระบบผันน้ำประตูระบายน้ำโคกแฝกสู่อ่างเก็บน้ำ พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขการออกแบบ ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำหรับโครงการระบบผันน้ำประตูระบายน้ำโคกแฝกสู่อ่างเก็บน้ำ เป็นการปรับปรุงคลองส่งน้ำให้เป็นทั้งคลองส่งน้ำและระบายน้ำ โดยออกแบบ

เป็นคลอง 3 สายคู่ขนานกัน คลองกลางทำหน้าที่เป็นคลองระบายน้ำ ส่วนคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทำหน้าที่เป็นคลองส่งน้ำ พร้อมปรับปรุงขยายถนนกันคลอง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะใช้คลองดังกล่าวผันน้ำส่วนหนึ่งจากลำตะคองไปเก็บกักไว้ในแก้มลิงบึงพุดซา เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในลำตะคอง ก่อนจะไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา และเก็บกักน้ำไว้ในบึงพุดซาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบันดำเนินการออกแบบเสร็จแล้ว จะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2567 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

เดือนหมูเดือนป่วนไทย

ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ ดุสิต เลหาสินณรงค์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูมีอยู่ทั่วประเทศของประเทศไทย ก่อนหน้านี้เกษตรกรก็หวังเกรงว่า ไวรัสหวัดแอฟริกาในสุกร (ASF) จะทำให้เกิดหายนะกับวงการหมูไทย สุดท้ายก็ไม่ใช่และผ่านมากันได้ แต่ก็ส่งผลให้ราคาเนื้อหมูขยับขึ้นจนทำให้หายนะที่แท้จริงเริ่มก่อตัวขึ้น นั่นคือ ขบวนการนำเข้าหมูเถื่อน

“บางคนอาจคิดเพียงว่าเนื้อหมูเถื่อนช่วยให้ราคาเนื้อหมูถูกลง แต่นั่นเป็นเพียงแค่มิติเดียว ในฐานะสัตวแพทย์สาธารณสุขมีความกังวลใจต่อสถานการณ์หมูเถื่อนอย่างมาก เพราะผลกระทบแรกๆ ที่เห็นคือเนื้อหมูเถื่อนเหล่านี้ไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อควบคุมป้องกันโรคข้ามพรมแดน เชื้อโรคหนึ่ง ที่วงการหมูไทยกลัวอย่างมากคือ ไวรัส ASF เพราะไวรัสนี้เคยสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก และเป็นต้นเหตุให้เนื้อหมูไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรคที่ติดกันได้ เพราะเนื้อหมูเถื่อนจะสำแดงทีจะเป็นสินค้าอื่นทำให้ไม่ผ่านการตรวจโรคและการปนเปื้อนหากประชาชนไทยบริโภคแล้วเจ็บป่วย อาจจะพานคิดว่าเนื้อหมูไทยไม่ได้คุณภาพ ทั้งที่เกิดจากเนื้อหมูเถื่อน”

ด้าน รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ กัมพล แก้วเกษ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เนื้อหมูเถื่อนมีต้นทุนต่ำกว่าหมูไทย เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหมูที่นำเข้าจากประเทศที่มีปัญหาโรคระบาด ASF และอีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหมูหมดอายุ ผลกระทบนี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อวงการหมูไทยอย่างมาก ทำให้ภาวะสมดุลเปลี่ยนไป เมื่อมีเนื้อหมูในตลาดมาก ท่อค้ำย่อมลดราคาหมูเป็น ทำให้ราคาหมูเป็นตกต่ำ จนต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับต้นทุน ขณะที่ผู้เลี้ยงหมูได้รับผลกระทบจากโรคระบาดกว่าจะกลับมาเลี้ยงใหม่ต้องลงทุนลงแรงไปมากมาย กลับมาเจอสถานการณ์ราคาตกต่ำอีก จะส่งกระทบเป็นลูกโซ่ สุดท้ายจะนำไปสู่มหภาค นั่นคือเศรษฐกิจของไทย.

หนี้เงินบาทอ่อนกระทบเอสเอ็มอี

ขาดสภาพคล่อง-เตรียมใจรับวัฏจักรดอกขาขึ้น

หอการค้าฯ แนะนำผู้ประกอบการบริหารความเสี่ยง หลังบาทอ่อน พร้อมทำใจรับดอกเบี้ยขาขึ้น แต่หนี้ เอสเอ็มอีขาดสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่าจีดีพี ปีนี้โตตามเป้า 2.75-3.50%

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรณีที่ค่าเงิน บาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 16 ปี ทะลุกว่า 37 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนว่ามีเงินทุนไหลจากการลงทุน ถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัด เงินเพื่อ เงินบาทยังถือว่าไม่อ่อนเกินไปเท่ากับหลายๆ ประเทศ และก็ได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน มากนัก เพราะคู่ค้าก็เงินอ่อนค่าลงเช่นกัน

แต่ต้องจับตาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างใกล้ชิด เพราะยังมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปี นี้ และคาดว่าดอกเบี้ยจะขึ้น ไปถึงประมาณ 4.5% กดดันให้ค่าเงินบาท อ่อนลงอีก แม้ว่าเฟดจะขึ้นขึ้นไปอีก 1.25% ในปีนี้ แต่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็ยังมีการประชุมเหลือ อีก 2 ครั้งเดือนก.ย. และพ.ย. คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5%แน่นอน ภาคเอกชนและประชาชนต้องปรับตัว เพราะ เมื่อเศรษฐกิจในประเทศเริ่มดีขึ้นแล้วจะมีการขึ้นดอกเบี้ย ตามมา

“ค่าเงินบาทยังเคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาด เชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะดูแลใกล้ชิด และมีมาตรการรับมือที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย ส่วนต้นทุน การนำเข้าที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกภาคเอกชนต้องหาวิธี บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย และ มองว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสมในระยะปานกลางควรอยู่ที่ 35-36 บาท ซึ่งเป็นระดับที่ตัดต่อการส่งออก และไม่ทำให้ ต้นทุนการนำเข้าสินค้าเพิ่มมากเกินไป”

ภาคธุรกิจประสบปัญหาต้นทุนธุรกิจสูงขึ้นทั้งเรื่อง ราคา พลังงาน วัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน รวมไปถึงปัญหาเงินเฟ้อ จากนี้ก็ต้องเตรียมใจรับวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น แต่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเอสเอ็มอี ดังนั้น หอการค้าไทยจะร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีเข้า ถึงแหล่งเงินทุน เข้าถึงสินเชื่อด้วยดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนมากขึ้น

นายสนั่นกล่าวว่า ค่าเงินบาทอ่อนจะส่งผลดีต่อการ ส่งออก ภาคเกษตร และการท่องเที่ยว รวมทั้งช่วงปลายปี รัฐบาลจีนอาจจะเริ่มผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวจีน เดินทางออกนอกประเทศได้ เชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งปีอาจ มากถึง 12 ล้านคน ดังนั้นค่าเงินบาทที่อ่อนโดยสุทธิแล้ว เป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย เชื่อว่าจีดีพีปีนี้จะยังโตได้ 2.75-3.50% ตามเป้า